

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๔ /



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๒๕๖๖๔

ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมการปกครอง แจ้งว่า ในการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ (แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น ๓ อาคาร ๔๔ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ฯ ได้มีข้อสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทันท่วงทีและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงขอให้อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล โดยให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ ภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน

๒. ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเพื่อเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ผ่านทางหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ฯลฯ ตลอดจนแนะนำช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการและเครือข่ายพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

๓. เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสา รักษาดินแดน อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล ศาสนสถาน และร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หากมีกรณีน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้เร่งกำหนดแนวทางการระบายน้ำ พร้อมทั้งประสานใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้ำ และเปิดทางน้ำในพื้นที่

/๔. จัดชุดปฏิบัติการ...

๔. จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อน ในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ด้านที่อยู่อาศัย โดยบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งหน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็วและกรณี เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรได้ให้ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร แนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัย รวมทั้งยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังจากนั้นให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดหรือถูกตัดขาด เพื่อให้ ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว

๕. สืบหาข้อมูลประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเป็นข้อมูลให้กรมการปกครองกำหนด มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การลดค่าเช่านา ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติม การขอความร่วมมือสถานธนาคุณุเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานธนาคุณุบาลของเทศบาล และโรงรับจำนำของเอกชน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำหรือผ่อนผัน หรือพักระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ ตามพระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่สูญหาย เป็นต้น

๖. ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตรา ที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

๗. กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และรายงานข้อมูลให้จังหวัดสกลนครทราบตามแบบรายงาน ผ่านทางกลุ่มไลน์ “ชปพ.ปค.สน. (สิงห์ภูพาน)” จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 

(รวรรุ่ง ไครบุตร)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แบบรายงานฯ



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานความมั่นคง

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๓๖๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”